

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ**

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 678/SCT-XNK&MDBG ngày 01/6/2021 của Sở Công thương về việc báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ; Sở tổng hợp báo cáo nội dung như sau:

#### **I- Kết quả thực hiện**

##### **1. Công tác thông tin tuyên truyền**

Triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO (sau đây gọi tắt là NQ 49), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của NQ 49 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thông qua các hội nghị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật trong chuyên mục đưa tin, hình ảnh trên trang thông tin điện tử của Sở về tình hình triển khai Nghị quyết.

##### **2. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện các chính sách Nhà nước.**

Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 -2020; Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành: Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2015-2020 trong đó, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, phòng, đơn vị và người đứng đầu các phòng, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của Sở trong giai đoạn 2011-2021, hàng năm, Sở đã xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính với các nội dung cụ thể và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị, tạo cơ sở cho các phòng, đơn vị chủ động trong triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, không ngừng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị.

### **3. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững**

- Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bổ sung theo hướng tiếp cận dần với tiêu chuẩn quốc tế; nghiên cứu xây dựng và áp dụng thực thi các biện pháp, chế tài xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các cơ sở trong việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường. Xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản, hành vi gây ô nhiễm môi trường được cải thiện, đa dạng sinh học từng bước được phục hồi.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách về tài nguyên môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Tập trung triển khai hướng dẫn thực hiện và truyền thông Luật bảo vệ Môi trường 2014 rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản hiện hành về lĩnh vực môi trường để phù hợp với Luật bảo vệ môi trường. Xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014 theo thẩm quyền địa phương

Khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia công tác BVMT; các thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, tái sử dụng, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về BVMT. Xây dựng các quy ước, hương ước, cam kết về BVMT, các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư.

- Xây dựng cơ chế hữu hiệu để đánh giá, thẩm định các vấn đề về môi trường đối với các dự án đầu tư; nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận hoàn thành các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường nhằm cung cấp thông tin thường xuyên về hiện trạng chất lượng môi trường để có chính sách quản lý phù hợp.

- Tổ chức tập huấn triển khai Luật Đa dạng sinh học năm 2018 và Nghị định, văn bản hướng dẫn dưới Luật cho cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện; lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học tại các

buổi tuyên truyền nhân dịp các ngày Môi trường Thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

#### **4. Đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 49/NQ-CP**

##### *a) Kết quả đạt được*

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện, thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, khoáng sản từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường và là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các thủ tục về tài nguyên môi trường

Đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như trồng cây, dọn dẹp vệ sinh, phát động cuộc thi tìm hiểu, giải thưởng sáng tạo xanh về môi trường...

Công tác thẩm định, cấp phép về môi trường, thanh tra, kiểm tra hậu cấp phép được tăng cường; chất lượng công tác thẩm định và thanh tra, kiểm tra ngày càng được nâng cao; kịp thời giải quyết các kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh.

##### *b) Tồn tại, hạn chế*

Công tác kiểm tra ô nhiễm, đánh giá hiện trạng môi trường còn hạn chế, cập nhật số liệu chưa được thường xuyên, mang tính chất thời điểm; ô nhiễm môi trường cục bộ từ các khu tập trung đồ chất thải rắn ở một số tuyến huyện.

Việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, công an tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP, Chương trình hành động bảo vệ môi trường chưa được thường xuyên, hiện tại công tác phối hợp chủ yếu là cung cấp tài liệu, bài giảng, báo cáo viên thi được đề nghị phối hợp. Kinh phí để tổ chức, triển khai các mô hình tiên tiến còn hạn chế; các thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, tái sử dụng, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải còn ít, chưa có nhiều chính sách hỗ trợ cho loại hình này.

#### **II- Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ; trong thời gian tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tập trung triển khai hướng dẫn thực hiện và truyền thông Luật bảo vệ Môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản hiện hành về lĩnh vực môi trường để phù hợp với Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo thẩm quyền địa phương.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ môi trường với sự tham

gia của mọi thành phần kinh tế, dân cư trên địa bàn. Hoàn thành xây dựng 10/10 khu xử lý nước thải cấp vùng tỉnh và cấp vùng huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận hoàn thành các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm được phê duyệt về mặt thời gian, tiến độ và hiệu quả; Thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra; Đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công thương;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Chi cục: BVMT, QLDD;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Ngọc Vương**